



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน สยามรัฐ กรุงเทพมหานคร เดลินิวส์ ข่าวสด M2F แนวหน้า คมชัดลึก สำนักข่าวไทยทีวีทุกช่อง#</p> <p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5, 9, NBT, Thai PBS</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมกับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ประชุมหารือแนวทางระงับการออกอากาศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่าน อย. และไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ โดยอย.จะส่งทีมเจ้าหน้าที่มาประจำที่กสทช.วันละ 6 คน เพื่อตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ หากพบมีการโฆษณาผิดกฎหมาย จะทำหนังสือแจ้งให้เลขาธิการ กสทช.แจ้งระงับโฆษณาเป็นการชั่วคราวทันที เพื่อพิจารณาการกระทำเอาเปรียบผู้บริโภค ลดกระบวนการตรวจสอบจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 45-60 วัน ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตามประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ข้อ 5(2) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับวันละ 1 แสนบาท</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในการตรวจสอบโฆษณาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด คือการแก้ไขที่ต้นทางไม่ให้มีโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อออกมามากเกินไป ความร่วมมือระหว่าง อย. และ กสทช. ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถกั้นกรองโฆษณาได้ตั้งแต่ต้น ทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เดิม กสทช. และ สธ. มีการทำงานร่วมกันอยู่ แต่กระบวนการใหม่จะมีการลดขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในส่วนของสำนักงาน กสทช. และ สธ. ขอให้ทางผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์รวมถึงผู้ที่จะว่าจ้างลงโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางทางวิทยุและโทรทัศน์ มีการตรวจสอบเนื้อหา และนำเนื้อหาการออกอากาศมาขออนุญาตตามกฎหมายให้ถูกต้อง และขอเตือนผู้บริโภค ไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดสรรพคุณเกินจริง อ้างรักษาได้สารพัดโรค ให้ระลึกไว้เสมอว่าอาหารไม่ใช่ยา ไม่สามารถช่วยบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคได้ นอกจากนี้จะสิ้นเปลืองเงินยังอาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนยาหรือสารอันตรายที่ผสมอยู่ ส่วนเครื่องสำอางมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดและสวยงามเท่านั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายได้ หากพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556, 1556@fda.moph.go.th, Oryor Smart Application หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ ศรีป. อย. หรือ สสจ.ทั่วประเทศ หรือสายด่วน กสทช. 1200#</p> <p>ในการควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย แม้ส่วนหนึ่งจะเป็นอำนาจของ กสทช.ในการจัดการผู้กระทำความผิด แต่สธ.จะประสานก.ต.จ.ท. ในการพิจารณาแนวทางที่จะจัดการผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านโซเชียลมีเดียด้วย ซึ่งจะต้องหารือว่าสามารถนำพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาประกอบพิจารณาความผิดได้ด้วยหรือไม่ การจัดการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียมี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่ดำเนินการในประเทศไทย สามารถดำเนินการได้โดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ และ 2.กลุ่มที่ดำเนินการในต่างประเทศ ต้องหารือกับก.ต.จ.ท. ว่าจะมีมาตรการจัดการอย่างไรได้บ้าง ซึ่งอย.มีข้อมูลผู้กระทำความผิดในต่างประเทศด้วย</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมวิถิโทางไกลกับ สสจ. และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขทั่วประเทศ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ โดยเฉพาะเครื่องสำอาง เพิ่มการตรวจสอบแหล่งผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เฝ้าระวังการใส่สารอันตรายที่ห้ามใช้ โดย 1.เข้มงวดการพิจารณาอนุญาต (Pre-marketing) ให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขตรวจสอบสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ในเดือนมิ.ย. 2561 หากพบการกระทำฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง และมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท 2.ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ (Post-marketing) โดยสุ่มตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และจัดการกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ข่าวสด M2F แนวหน้า คมชัดลึก##</p>	<p>ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน อาทิ ตำรวจ กสทช. เครือข่ายภาคประชาชน</p> <p>ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ยกเลิกกระบวนการพิจารณาอนุมัติอัตโนมัติ โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน และจะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานสถานที่ผลิต พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการอนุญาตสถานที่ผลิตสำหรับการตรวจสอบ ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ เคเบิลทีวีในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ พื้นที่ที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษคือ นครปฐม สมุทรปราการ และปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตจำนวนมาก</p> <p>การตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>- พล.ต.ต.นราเดช กลมทูลี่ ผู้บังคับการกองสวัสดิการ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมือง เพื่อตรวจค้นร้านค้าที่เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบ โดยตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมที่เข้าข่ายไม่ถูกต้อง ขนย้ายไปยังสโมสรถำรวจเพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ อย. ซึ่งสินค้าที่ตรวจยึดได้ มีผลิตภัณฑ์ในเครื่องเมจิกสกินด้วย นอกจากนี้ ตำรวจและเจ้าหน้าที่อย. จำนวนหนึ่งได้เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 199/130-131 บริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและครีมต่างๆ เบื้องต้นพบสารเคมีที่เชื่อว่าจะนำมาทำผลิตภัณฑ์ในเครื่องเมจิกสกิน จึงได้ปิดตึกพร้อมจำกัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าอย่างเข้มงวด เพื่อรอหมายค้นและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป</p> <p>- ด้านการออกหมายเรียกนักร้อง-นักแสดงที่รวิวลินคารวม 12 คน ได้ติดต่อให้ปากคำแล้ว 5 คน นัดหมายเข้าพบอีก 6 คน เหลือเพียง ฆ่า อรณภา ที่ยังไม่ติดต่อเข้าให้ปากคำ หากไม่มารายงานตัว จะออกหมายเรียกครั้งที่ 2 และหากยังไม่มารายงานตัวอีกจะออกหมายจับต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p>กินยาลดอ้วนเสียชีวิต</p> <p>- เสนอข่าว น.ส.บุษยา การุญ อายุ 27 ปี เสียชีวิตอยู่ในห้องพักเลขที่ 779/153 ชั้น 6 คอนโดฯ ส่วนบุคคลแห่งหนึ่งย่านถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. คาดเสียชีวิตมาประมาณ 10 วัน ที่เกิดเหตุพบยาบางชนิดตกอยู่ ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นยาลดน้ำหนักหรือไม่ จะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบต่อไป เบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นโรคซึมเศร้าหลังมารดาเสียชีวิต ประกอบกับตกงาน มักเก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องพัก จนถูกตัดไฟตั้งแต่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้ที่พังก้อยู่ใกล้ห้องเกิดเหตุเปิดเผยว่า ผู้ตายเคยบอกว่าจะอยู่ระหว่างลดน้ำหนักโดยกินยาลดความอ้วน</p>
<p>มติชน</p>	<p>บทความ</p> <p>- เสนอบทความเกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกม.ของอย.และกสทช. 1.อย.จะส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 6 คน ประจำที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ที่ กสทช. เพื่อตรวจสอบแบบหมุนเวียน ครั้งละ 7-10 ช่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.เป็นต้นไป ระยะเวลาสำรวจ 90 วัน 2.จะร่วมกันวิเคราะห์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล หากพบเห็นการออกอากาศที่เข้าข่ายลักษณะความผิดเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพิสูจน์จะทำหนังสือแจ้งมายังกสทช.ทันที 3.เมื่อกสทช.ได้รับหนังสือ เลขธิการกสทช.จะออกคำสั่งให้ระงับการกระทำเป็นการชั่วคราวทันที ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนจากปกติ 4.หากสื่อชิ้นนี้ยังไม่ระงับการเผยแพร่โฆษณาที่ผิดกฎหมาย เรื่องจะกลับมายังกสทช. เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 5.กสทช.กำกับดูแลเฉพาะสื่อ แต่องค์ประกอบของการโฆษณา หากพบผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ หรือโฆษก มีลักษณะเสมือนหนึ่งร่วมกันกระทำความผิดหลอกลวงประชาชน อย.จะไปดำเนินการต่อ</p>
<p>ไทยโพสต์ สยามรัฐ คอลัมน์ สน.สยามรัฐ</p>	<p>- เสนอว่า เครื่องหมาย อย. คือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การผลิตและการนำเข้า จากอย. โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นของ อย.แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงการได้รับอนุญาตโฆษณาสรรพคุณต่างๆ</p> <p>- กล่าวว่า ปัจจุบัน "เครื่องสำอางอาหารเสริม" ไร้คุณภาพมีให้เห็นอยู่ดาษดื่น ทั้งตั้งวางขายกันอย่างเปิดเผยและประกาศขายทางออนไลน์นับเป็นร้อยเป็นพันยี่ห้อ ที่สำคัญมีการ"โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ" กันอย่าง "โจ่งครึม" แต่ไม่ยักจะเห็น "หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" ออกมากวดขันไล่จับ แต่พอ "บักต้อย" โดดลงมา "กระซอกหน้ากาก" เท่านั้น ทั้ง"สบค.-อย." ต่างออกมาเตือนเร่งเตือนกาเอาจริงเอาจังขึ้นมาทันที...แบบนี้จะไม่ให้เรียกว่า"โหนกระแส" แล้วจะให้เรียกว่าอะไร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์	<p>วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวในแวดวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า สถานการณ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนเริ่มขาดแคลน แต่ละรพ.มีสต็อกแค่ 1-2 วัน เป็นมา 2 สัปดาห์แล้ว เพราะมีการสั่งซื้อจากบริษัทที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีประมาณ 3-4 บริษัทที่ไม่สามารถจัดส่งวัคซีนให้ได้ตามกำหนด อยากให้สธ.พูดความจริงว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนวิกฤตหรือไม่ และควรเข้มการเตือนประชาชนให้ช่วยกันระวัง ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ ไม่ใช่ปล่อยให้คนปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นคนบอกประชาชนและตัดสินใจว่าจะงดหรือไม่งดการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าก่อนการสัมผัสเชื้อในกลุ่มเสี่ยง เพราะขณะนี้หลายจังหวัดจำเป็นต้องงดการให้วัคซีนในส่วนนี้ เพื่อสำรองไว้ฉีดให้กับคนที่สัมผัสจริง ทั้งนี้ สธ.ควรจัดการรวมศูนย์บริหารจัดการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในคนไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อจะได้รู้ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย และเป็นคนกระจายวัคซีนเอง</p>
เรื่องเด่นเย็นนี้ ทีวีช่อง 3	<p>เชื้อราในมูลนกพิราบ#</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและผู้ป่วยหนัก รพ.วิชัยยุทธ นำเสนอภาพเอกซเรย์ปอดผู้ป่วยรายหนึ่งที่พบว่ามียูจิดในปอด เมื่อผ่าตัดแล้วนำไปตรวจพบว่าเป็นเชื้อราคริปโตคอคคัส พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่า เชื้อราชนิดนี้พบในมูลนกพิราบที่ถ่ายลงพื้นดิน เมื่อสปอร์ของเชื้อราลอยขึ้นมาปะปนในอากาศ และคนสูดดมเข้าไป จะไปสะสมเติบโตในร่างกาย หากเป็นคนที่สุขภาพปกติมักพบที่บริเวณปอด แต่หากเป็นผู้ป่วยซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ เชื้อราจะเติบโตและพบได้บริเวณสมอง เป็นสาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ถือเป็นโรคติดเชื้อทางสมองอันดับหนึ่งของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยเชื้อราชนิดนี้จะเข้าสู่ร่างกายเฉพาะการสูดดมผ่านทางเดินหายใจ ไม่พบการติดจากคนสู่คน ผู้ที่อาศัยใกล้บริเวณที่มีนกพิราบอยู่จำนวนมากต้องระมัดระวัง ส่วนกรณีที่มีการนำนกพิราบไปปรุงอาหาร หากไม่ได้นำมาจากซากที่เสียชีวิต และมีการปรุงสุกสะอาด จะไม่ได้รับเชื้อราดังกล่าว</p>
สวท.	<p>ปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. และกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะกรรมการปฏิรูปฯ ที่มี นพ.เสรี ตูจินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน มีการหารือเพื่อทำสรุปแนวทางปฏิรูป 3 ด้าน ส่งไปยังคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 3 พ.ค. 2561 เพื่อดำเนินการให้เป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน ประกอบด้วย 1.เรื่องระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่เชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพบุคคล จะมีการลงทุนในการพัฒนาระบบไอทีเพื่อทำข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล บันทึกไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว 2. เรื่องการรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ เน้นเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันใน รพ.สังกัดสธ.ซื้อพืชผักปลอดสารพิษจากคนในพื้นที่ไปทำอาหารให้ผู้ป่วยในรพ. ผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดต่างๆ และประสบความสำเร็จมาก 3.เรื่อง การตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาดูแลระบบสุขภาพแบบองค์รวม มีการตั้งเขตสุขภาพที่ลือไปกับเขตของ สปสช. และเขตของ สธ. แต่จะทำหน้าที่ด้านนโยบาย บริหารจัดการเรื่องงบ เรื่องบุคลากร งบประมาณอาจเปลี่ยนจากที่สปสช.ส่งตรงให้หน่วยบริการตามรายหัวผู้ป่วย เป็นการส่งให้ผ่านเขต</p>
มติชนออนไลน์	<p>ทุจริตเงินกองทุนเสมอมา</p> <p>-เสนอข่าว นายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้รับเงินกองทุนเสมอมา ว่า ในวันที่ 4 พ.ค. จะทำหนังสือถึงสพช. เพื่อขอให้ประสานวิทยาลัยพยาบาล 25 แห่ง ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานมาให้ ซึ่งขณะนี้มียังงวพบ.ยะลาที่ส่งมา หากตรวจสอบพบว่าสถานศึกษาโดยังไม่ได้หลักฐานมาครบ จะเสนอคณะกรรมการกองทุนเสมอมา ชะลอการเฝ้าระวังสถานศึกษาแห่งนั้นไปก่อน</p>
ไทยโพสต์	<p>พ.ร.บ.การอุดมศึกษา#</p> <p>-เสนอข่าว สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภา ทนายความ สภาวิชาชีพบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภาเภสัชกรรม สภาวิชาชีพบัญชี สภาการพยาบาล แพทยสภา สัตวแพทยสภา เตรียมร้องเรียนผลกระทบจากร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ต่อนายกรัฐมนตรี เนื่องจากห้ามไม่ให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรและอนุมัติปริญญาสาขาวิชาชีพทั้ง 11 สาขา แต่ให้จัดสอบผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอไปรับรองวิชาชีพ ซึ่งหากไม่ให้เข้าไปดูแลตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนจะส่งผลเสียต่อผู้เรียน ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานได้ โดยปัจจุบันมีคนสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านแค่ 10% เท่านั้น</p>
เดลินิวส์	<p>ยาสมุนไพรหอมแสง</p> <p>-เสนอบทความว่า กรณีหอมแสง ที่สธ.สรุปว่าสมุนไพรไม่มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็ง และ กรณีหอมแฉะ ยื่นศาลปกครอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์มองรอบทิศ	<p>สูงสุด ฟื่องสธ.และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เรียกค่าเสียหาย 5,000 ล้านบาท เนื่องจากไม่สนับสนุนที่คัดค้านยาสมุนไพรต่อต้านเชื้อเอชไอวี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่มีจุดมุ่งหมายคือผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับในเรื่องสุขภาพและการบำบัดรักษา แต่วันนี้ประชาชนกำลังสับสน ไม่รู้จะเชื่อข้อมูลฝ่ายไหน เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องต้องช่วยกันขบคิดให้ตกผลึก เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับ ไม่ใช่ยั้งยั้งคนละมุม</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5, 9, NBT, ThaiPBS</p>	<p>เสียยาจิตใจแม่และเด็กกรณีตึกตึก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาสุขภาพจิตครอบครัวเด็กที่พลัดตึกตึกเสียชีวิต ย่านรามคำแหง ว่า ได้ให้ผอ.สถาบันราชานุกูลและทีมจิตแพทย์ดูแลมารดาของเด็ก ซึ่งขณะนี้รู้สึกโทษตัวเองที่ไม่สามารถดูแลลูกได้ และให้ทีมจิตแพทย์ดูแลเด็กที่รอดชีวิต เนื่องจากอาจได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจ ทำให้มีอาการหวาดผวา ตกใจ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสช. เข้าเยี่ยมอาการเด็ก 3 คนที่พลัดตึกตึกหอพักเกศรี ช.รามคำแหง 34 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ์ให้ญาติผู้ป่วยทราบ เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่ถึงแก่ชีวิตในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาในช่วงระยะเวลา 72 ชั่วโมง ภาครัฐจะเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมด และหากเกินระยะเวลาที่กำหนด แต่ผู้บาดเจ็บยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ก็ไม่ต้องกังวล</p>
สวท.	<p>มหัศจรรย์ 1,000 วัน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะลงพื้นที่ รพ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และกล่าวว่า สธ. ได้ร่วมกับ มท. พม. และ ศธ. วางแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ประเทศไทย 4.0 เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีสุขภาพดี สติปัญญาดี แข็งแรง มีทักษะสูง และมีจิตใจที่งดงาม ตั้งเป้าภายในปี 2565 เด็กไทยต้องมี IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 และร้อยละ 70 มี EQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ซึ่งเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้ร่วมกับ 4 กระทรวงหลักในพื้นที่จัดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2560-2562</p>
มติชน	<p>สธ.เตือนผู้สูงอายุกินยาที่ละเม็ด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ในฐานะโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านไลน์เตือนการกินยาในผู้สูงอายุ หากกินพร้อมกันหลายเม็ดในครั้งเดียว อาจส่งผลถึงไปอุดหลอดลมและเสียชีวิตได้ ว่า ปัญหาจากการกินยามีหลายอย่าง ทั้งการสับสน การหลงลืมกินยามาก หรือกินยาผิด ดังนั้น ต้องจัดแบ่งยาเป็นม้อๆ และจัดทำเป็นตลับแบ่งเวลาเพื่อป้องกันการหลงลืม โดยเขียนระบุไว้บนตลับ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว เพราะอาจมีการหลงลืมการรับประทานยา หรือบางรายอาจกินยาหลายเม็ดในคราวเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงสำคัญยาได้ สธ.มีนโยบายดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ซึ่งจะมีทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ และมีอาสาสมัครครอบครัว (อสค.) ทำงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ซึ่งในอนาคตอาจมีนวัตกรรมหรือรูปแบบยาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เป็นเจลลี่ รวมทั้งอาจมีนวัตกรรมแจ้งเตือนการรับประทานยาในผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันที่สำคัญคือ ผู้ใกล้ชิดต้องคอยแนะนำและเตือนผู้สูงอายุที่บ้านในการกินยา</p>
<p>สวท.</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>โรคไข้วาสซา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้วาสซา หรือ โรคไข้วาสซาออกลาสซาในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 29 เม.ย. 2561 มีผู้ป่วยยืนยันแล้ว 420 ราย เสียชีวิต 106 ราย ขณะนี้ยังคงมีการระบาดเฉพาะในประเทศไนจีเรียและไลบีเรียเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่มียารักษาผู้ป่วยในประเทศไทย แต่กรมฯ ได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้มีการเตรียมพร้อมที่ด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศ สำหรับการป้องกันโรค ทำได้ด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นพิเศษ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ ล้างทำความสะอาดภาชนะที่ใช้</p> <p>เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค ดูแลความสะอาดรอบๆ ที่พัก เพื่อควบคุมการกำจัดหนูและสัตว์กัดแทะซึ่งเป็นพาหะนำโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับกรมอนามัย และสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย นำร่องศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 16 แห่งทั่วประเทศ หลังกลุ่มวัยทำงานมีความเสี่ยงมากขึ้น โดยจัด 5 บริการสร้างสุขภาพป้องกันโรคสำหรับวัยทำงานแบบเบ็ดเสร็จและผสมผสาน เริ่มในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป เน้นการเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุม นำร่องในสถานพยาบาล 16 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ 1.สถาบันบำราศนราดูร 2.สถาบันราชประชาสมาสัย 3.รพ.สมุทรสาคร 4.รพ.อุตรดิตถ์ 5.รพ.พุทธชินราช 6.รพ.หนองคาย 7.รพ.พระนั่งเกล้า 8.รพ.พุทธโสธร 9.รพ.ทัพทัน 10.รพ.นภลัย 11.รพ.บางเลน 12.รพ.กาญจนดิษฐ์ 13.รพ.ชัยบุรี 14.รพ.บางปะกง 15.รพ.พนมสารคาม และ 16.รพ.แปลงยาว</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>โมเดล Happy Workplace</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุน สสส. พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัด รง. และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. เข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ Happy Workplace พร้อมมอบ 12 ทำบริหารร่างกายสไตล์ไทย เพื่อช่วยให้แรงงานสุขภาพดีขึ้น ลดค่ารักษา และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร หลังพบวัยทำงานอ้วน 55% ความดันสูง 25% กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 20%</p>
เว็บไซต์ Mthai.com เพจเฟซบุ๊ก “แฮมมโพรธิดา”	<p>หญิงตั้งครรภ์แพ้ยารุนแรง</p> <p>-เสนอข่าว แฟนเพจแฮมมโพรธิดาโพสต์ภาพหญิงสาวคนหนึ่ง มีผื่นขึ้นทั่วหน้าและลำตัว ระบุว่า หญิงรายนี้ตั้งครรภ์ 2 เดือน มีอาการไข้ไปรักษาที่คลินิกใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ได้รับการฉีดยา ต่อมามีอาการท้องเสียขึ้นรุนแรง อาเจียนจนหมดสติ ญาตินำตัวส่งรพ.ด่านขุนทด และส่งต่อรพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้องรักษาตัวใน ICU แพทย์แจ้งให้ญาติทำใจเพราะอาการหนักมาก อยากให้มีคนหรือหน่วยงานช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับญาติด้วย ไม่อยากให้เกิดเรื่องกับคนอื่นที่จะรักษาที่คลินิกนั้นอีก</p>
เว็บไซต์ nationtv.tv	<p>รพ.นครปฐมส่งคนไข้กลับผิดคน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีรศักดิ์ ครอบลาภเจริญ ผอ.รพ.นครปฐม พร้อมด้วย รองผอ.รพ.นครปฐม นัดเจรจากับ น.ส.จิตา รัตน์ ท่วงสุวรรณ เภลนของ นางละออ สุรนนท์ ผู้ป่วยที่ถูกปรับผิดตัวกลับไปจากรพ. ทำให้อาการทรุดหนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยยอมรับในความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว 2 แสนบาท ซึ่ง เภลนได้ขอให้นำเงิน 2 แสนบาทไปซื้อเครื่องมือแพทย์ในนามนางละออ</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>รพ.ชัยนาทชี้แจงกรณีให้คนไข้รอนาน</p> <p>-เสนอข่าว กรณีเพจดังโพสต์ร้องเรียนเรื่องคนไข้ที่มาใช้บริการตรวจอัลตราซาวด์ ที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ชัยนาท ต้องอดอาหาร กลั้นปัสสาวะ ตั้งแต่เช้า จนถึง 11.00 น. ก็ยังไม่ได้ตรวจ เนื่องจากรพ.ให้ช่างมาวัดขนาดห้อง นพ.ถาวร สายสวรรค์ รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ชี้แจงว่า รพ.เพิ่งย้ายการให้บริการมาที่ตึกใหม่ได้ไม่ถึง 2 สัปดาห์ จึงยังมีการปรับปรุงห้อง วันเกิดเหตุมีช่างเข้าไปวัดพื้นที่ติดตั้งมานาน เวลาประมาณ 11.00 น. ซึ่งคาดใช้เวลาไม่นาน แต่เป็นช่วงที่คนไข้อดข้าวอดน้ำ และกลั้นปัสสาวะมานานพอสมควร เมื่อถูกขัดจังหวะการตรวจจึงรู้สึกไม่ได้รับความสะดวก รพ.ต้องขอโทษที่เกิดความไม่สะดวกไม่สบายกับคนไข้ และคณะผู้บริหารรพ.จะนำข้อร้องเรียนเหล่านี้ไปปรับปรุง โดยชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบริการทราบและหลีกเลี่ยงการจัดบริการที่จะก่อให้เกิดข้อขัดข้องกับผู้ป่วยและผู้มารับบริการ</p>
มติชนออนไลน์	<p>จับร้านจัดฟันเถื่อน จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.สุขเกษม นครวิสัย ผกก.สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สสจ. นครศรีธรรมราช เข้าตรวจค้นร้านรับจ้างซักอบริด หลังสืบทราบว่ามีกรลักลอบจัดฟันแพ้น้ำให้วัยรุ่น พบชั้นบนรับจัดฟันแพ้น้ำ มีอุปกรณ์การจัดฟัน เข็มฉีดยา ก้อนยาเข้าฟัน เส้นลวดผูกฟัน และอุปกรณ์อื่นอีกจำนวนมาก น.ส.จริยา เสนประดิษฐ์ อายุ 24 ปี เจ้าของบ้านและเป็นคนทำฟัน สารภาพว่าลักลอบทำมานานแล้ว ราคาถูกกว่าปกติ และทำการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก</p>
มติชน	<p>พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร จ.เชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐรัฐชูเดช วิริยดิถกรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตน้ำพริกหนุ่ม เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำพริกหนุ่มไปสู่อาหารปลอดภัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ภญ.นฤมล ชันติกุล รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง น้ำพริกหนุ่ม ปี 2558 จำนวน 36 ตัวอย่าง พบผ่านเกณฑ์ 13 ตัวอย่าง (36%) ปี 2559 จำนวน 24 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 13 ตัวอย่าง (54%) ปี 2560 จำนวน 25 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวอย่าง (40%) เฉลี่ยผ่านเกณฑ์เพียง 43% หลังการอบรมจะมีการเก็บตัวอย่างและเฝ้าระวังพร้อมให้ความรู้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p> <p>M2F คอลัมน์ AROUND BANGKOK</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สามารถ ธิระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา พร้อมด้วย นพ.ประกิจ สารเทพ รอง นพ.สสจ.พังงา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมรับฟังปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบว่ามีการระบาดในช่วงรอยต่อฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ปี 2561 พบผู้ป่วยทั่วประเทศแล้ว 7,500 ราย โดย จ.พังงา มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 124 ราย สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก กทม. ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.-28 เม.ย. 2561 พบผู้ป่วยสะสม 2,033 คน เขตที่มีผู้ป่วยมากที่สุด คือ มีนบุรี 113 คน เนื่องจากเดิมบางชุมชนในเขตมีนบุรีต้องสำรองน้ำใช้ในภาชนะ แต่หลังจากน้ำประปาเข้าถึง ภาชนะดังกล่าวไม่ได้ใช้งาน จึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้ขอความร่วมมือจากประชาชน ทำลายภาชนะบรรจุน้ำที่ไม่ใช้งาน หรือปิดฝาให้มิดชิด</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>รักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง และอสม. ร่วมกันเปิดที่ทำการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ด้วยสมุนไพรไทย ที่อาคารรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงินเทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุรี มีผู้ป่วยที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ มารับการรักษากว่า 100 คน โดยเทศบาลเมืองท่าช้างไม่คิดค่ารักษา แต่มีตู้รับบริจาคเพื่อนำไปเป็นกองทุนค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนพักค้างคืน และใช้ชื้อยาสมุนไพรมาปรุงเป็นยาให้กับผู้ป่วย</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>นวก.สธ.รพ.นาตาลเก็บเงินส่งตำรวจ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ธนิดา เครือสีดา อายุ 30 ปี นวก.สธ. รพ.นาตาล เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรม่วงแตง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อนำเงินจำนวน 1 หมื่นบาท มามอบให้กับตำรวจตามหาเจ้าของ หลังจากพบเงินจำนวนดังกล่าวตกอยู่หน้าปั้มน้ำมัน PT บ้านม่วงแตง ต.หัวนา อ.เขมราฐ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ มติชนออนไลน์</p>	<p>ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง</p> <p>-จากกรณีเพจนางฟ้าชาลอน โพสต์ขอความช่วยเหลือคุณยายแมว ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย อาศัยอยู่กับสามีที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ที่บ้านเลขที่ 392 หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ล่าสุด นางเอียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาทราย เดินทางไปให้การช่วยเหลือ โดยเบื้องต้น จะประสานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สสจ.เพชรบุรี และพัฒนาสังคมฯ เข้ามาดูแลและทำเรื่องเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และม.สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จะนำรถมารับตัวไปตรวจรักษาเบื้องต้นที่รพ.พระจอมเกล้าฯ</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก</p>	<p>เชื้ออีโคไลในผักสลัด#</p> <p>-เสนอข่าว CDC สหรัฐฯ เผยว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย จากการระบาดของเชื้ออีโคไลที่ปนเปื้อนในผักกาดโรเมน ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 121 รายทั่วประเทศ โดยเมื่อเดือนที่แล้ว ทางกรได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนทิ้งผักกาดโรเมนที่อาจมีการปนเปื้อน เว้นแต่ในกรณีที่มั่นใจว่าไม่ใช่ผักที่มาจากสวนผักในเมืองยูมา รัฐแอริโซนา ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ นับแต่ปี 2549 ที่พบการปนเปื้อนในผักโขมและมีผู้ป่วยมากถึง 200 ราย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch